

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นางเรไร รักศิลป์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือและประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร, รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร (YEC) ,ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสินค้าเกษตรสมุนไพรจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดชุมพร และเดินทางต่อไปที่จังหวัดระนองเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องเปิดดำเนินการให้แก่ บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ผู้ประกอบกิจการเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร บรรจุภาชนะผนึก พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการอื่นๆ ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดระนอง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง และประธาน คพอ.จังหวัดระนอง ณ ห้องประชุม บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด



ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเรือจำลองจักรีนฤเบศร

มาเยือนจังหวัดชุมพรทั้งทีขอไหว้สักการะ เสด็จเตี้ย เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางต่อ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน บริเวณริมชายหาดแหลมสน สร้างเป็นรูปเรือจำลองจักรีนฤเบศร เรือจำลองมีขนาด กว้าง 29 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 6 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือต้นหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย หรือที่ประชาชนทั่วไปมักเรียกพระองค์ท่านว่า “เสด็จเตี้ย” ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หลังใหม่) สร้างขึ้นบนเนินเขาทางด้านเหนือของศาลหลังเดิม ภายในประดิษฐานรูปหล่อของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะ ตัวศาลตั้งอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวียงอ่าว ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (หลังเก่า) ตั้งอยู่เนินด้านกลางศาลหลังใหม่ ใกล้กับเรือรบหลวงชุมพร ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่พระองค์ สิ้นพระชนม์มณฑลพหลุงปู่ศุข ภายในมีรูปหล่อของหลวงปู่ศุข พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพระภิกษุที่กรมหลวงชุมพรฯ เคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์ เปิดทุกวันเวลา 08.00-20.00 น.





การมาเยือนครั้งนี้ ซีไอโอสุราษฎร์ฯ ได้ให้คำปรึกษาการเปิดดำเนินการ ของบริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด ตั้งอยู่อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร บรรจุภาชนะฉนิก ประเภทกิจการ : 1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น น้ำดื่ม ไอศกรีม ลูกอม ช็อคโกแลต หมากฝรั่ง น้ำตาล น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ชูโป้สกัด และรังนก) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในกลุ่ม A3

โครงการนี้จะผลิตเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะฉนิก โดยซื้อพืชผักของเกษตรกรในพื้นที่ มาผลิตน้ำพืชผักผลไม้ เช่น มะนาว ตะไคร้ นำมาผ่านกระบวนการ ล้าง หั่น สกัด กรอง ผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน ฆ่าเชื้อ และบรรจุในภาชนะปิดฉนิก เช่น ขวด กระจบอง จัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ด้วย



อีกทั้งโครงการฯ จะมีการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เอง เช่น ขวดพลาสติก เป็นต้น โดยจะซื้อฟริฟอร์ม และฟามาจากภายนอก เพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกด้วยวิธีการ Blow molding (เป่าขึ้นรูป) ส่วนบรรจุภัณฑ์ประเภท กระจบองจะซื้อแบบสำเร็จจากภายนอก

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต นำไปบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge จากนั้นนำน้ำที่ผ่านการบำบัด ซึ่งมีค่ามาตรฐานเป็นไปตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ไปรตน้ำต้นไม้ และใช้ในโรงงาน โครงการนี้จะมีกากของเสียได้แก่ กากพืช ผัก ผลไม้ ประมาณ 720 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจะนำไปทำปุ๋ยเพื่อใช้ในพื้นที่โรงงานและจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ภูเขาหญ้า ระนอง

ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ระนอง เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขาตรงตาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงฝนตกใหม่ๆ อาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกฝนลอยไปมาอีกด้วย จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” ซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมาก สามารถเดินเท้าขึ้นไปตามทางจากลูกนี้เดินต่อไปยังอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกัน ภูเขาหญ้าสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ถ้าอยากเห็นภูเขาหญ้าสีเขียว ควรไปในฤดูฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม ถ้าอยากเห็นภูเขาหญ้าสีทอง ควรไปในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-เมษายน...



“เซรามิกแระดินขาว” ของดีบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

บ้านหาดส้มแป้น ถือเป็นแหล่งแร่ที่สำคัญของจังหวัดระนอง แระดินขาวจากบ้านหาดส้มแป้นนั้น มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ จึงมีการรวมกลุ่มของชาวบ้าน และนำแร่ดินขาวมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิก จำพวกแก้ว จานชาม ชุดกาแฟ ในสไตล์ตัวเอง ภายใต้ “กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น” โดย คุณสุมาลี มาลา เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) ได้คิดและเสนอโครงการไปที่ อบจ. เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ ให้เข้ามาช่วยสอนและให้ความรู้ในเรื่องของการทำเซรามิกโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจัดตั้งกลุ่ม



เซรามิกบ้านหาดส้มแป้นขึ้น เมื่อปี 2551 ต่อมา ปี พ.ศ. 2553 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกให้กับกลุ่มฯ ทำให้ชาวบ้านมีความรู้ความสามารถในกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ดี สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองให้การสนับสนุนเตาเผาไฟฟ้า แต่กลุ่มฯ แยกภาระค่าไฟฟ้าไม่ไหวจึงหยุดใช้เครื่องดังกล่าว

ต่อมาได้รับการสนับสนุน เตาเผาแบบแก๊ส เครื่องกวนดิน เครื่องอัดดิน จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งภายหลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องการตลาด หากกลุ่มนักท่องเที่ยวยังเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนด้วย โดยชุมชนต้องการ การสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมทักษะบุคลากรแบบมีอาชีพและการทำโลโก้ของกลุ่มฯ ให้อยู่ในทุกชิ้นงาน



ผ่อนคลายไปกับ “น้ำพุร้อนรักษะวาริน” จังหวัดระนอง

เมืองระนองเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำร้อน ถ้าจะมาให้ถึงระนองจริงๆ ก็ต้องมานอนแช่น้ำร้อน อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออก บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด ทั้งยังถือกันว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ เคยมีการนำน้ำแร่จากที่นี่ไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธรูปในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนก



ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ปัจจุบันทางจังหวัดมีการสร้างบ่อแช่น้ำร้อนเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยต่อท่อเพื่อนำน้ำแร่ร้อนจากบ่อหลักทั้งสามบ่อมายังบ่อแช่น้ำร้อนที่สร้างขึ้นใหม่ และผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อปรับลดความร้อนของน้ำลงให้เหลือประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส บ่อแช่เท้าเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีศาลาโยคะร้อน

เป็นลานปูนซีเมนต์มีหลังคาสูงโปร่ง สามารถเข้าไปนั่งหรือนอนในศาลาโยคะร้อนเพื่อรับไอร้อนจากถังน้ำแร่ โดยตรง บริเวณสวนสาธารณะรักษะวารินมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับคลองหาดส้มแป้น ซึ่งเป็นลำธารธรรมชาติที่ไหลมาจากบนภูเขา ช่วงฤดูร้อนน้ำในลำธารจะสูงประมาณเข่า และมีโขดหินตลอดแนวลำธาร นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งเล่นและลงเล่นน้ำที่นี่ เปิดบริการ 05.00-21.00 น.

บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด

ก่อนเดินทางกลับคณะฯ ได้เข้าพบ บริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรีส์ จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาและตรวจเปิดดำเนินการ ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (เขต 3) ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มได้รับการส่งเสริมในประเภท 1.12 กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการไทยที่ใช้วัตถุดิบคือปาล์มสดในประเทศ ส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น อีกส่วนมาจากลานเท ในจังหวัดชุมพร ผลิตแล้วเป็นน้ำมันฯ แล้วจัดส่งให้โรงงานกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ ร้อยละ 80 ที่เหลือส่งออกไปประเทศมาเลเซีย การนี้ ผอ. บีโอไอสุราษฎร์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ เช่นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประหยัดพลังงาน การรักษาสິงแวดล้อมหรือนำเอาของเสียในโรงงานมานำกลับมาเป็นพลังงานทดแทน เหล่านี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอย่างน้อยสำคัญกันเลยทีเดียว

มุมมองของนักส่งเสริมการลงทุน

ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร มีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณ ผลผลิตทุเรียน ปาล์มน้ำมัน เป็นสำคัญ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย พื้นที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับความต้องการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศยังมีความต้องการต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัว ส่งผลให้ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวตามไปด้วย ทั้งนี้แม้จังหวัดชุมพรจะมีปาล์มน้ำมันเป็นพืชหลัก แต่ยังมีหลากหลาย ทั้งยางพารา ไม้ผล และพืชสมุนไพร ข้อมูลที่ได้รับจากภาคเอกชนยังพบว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายด้าน หากได้รับแรงสนับสนุน จะทำให้จังหวัดชุมพร มีสินค้าตัวใหม่ๆ ที่มาจากวัตถุดิบพื้นถิ่นเกิดขึ้นได้

จังหวัดระนอง เศรษฐกิจหลักเป็นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาร์ ถือเป็นตลาดเพื่อนบ้านที่ทวีความสำคัญ เนื่องจากกำลังซื้อของชาวเมียนมาร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น ในขณะที่เมียนมาร์ยังไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศได้อย่างเพียงพอ การนำเข้าจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค ซึ่งไทยสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าดังกล่าว ที่เพิ่มขึ้นในเมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี จังหวัดระนอง ในฐานะจังหวัดรองของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ มีชายฝั่ง มีเกาะแก่งที่สวยงาม มีน้ำแร่แหล่งธรรมชาติสมบูรณ์ สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้จังหวัดจากการท่องเที่ยว ได้อีกมากโข